



คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”

สาขาคณบดีศรีบูรพา

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ

นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ อายุ ๔๑ ปี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ และได้รับวุฒิปริญญาตรีวิชาชีพเวชกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

ในด้านความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ ได้ดำรงตำแหน่งด้านบริหารที่สำคัญๆ ได้แก่ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน

นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ เป็นผู้ที่มีความเพียร มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เคารพตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนตามกฎหมาย เคารพในสถาบันหลักของชาติทั้ง ๓ สถาบัน ด้วยอุปนิสัยดังกล่าว ได้รับการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลอันดีถึงต่อหน่วยงานดังจะเห็นได้จากผลงานด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหาร นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกรรมการของคณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต ๖ เป็นต้น

ด้านประโยชน์แก่ราชการและสังคมผลงานที่สะท้อนประโยชน์ด้านนี้ได้แก่ การสนับสนุนโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นโรงพยาบาลพอเพียงตามแนวพระราชดำริสเตรฐกิจพอเพียง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลการรักษายาบาลให้แก่บุคลากร ผู้รับบริการส่งผลให้ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมบัญชีกลางของผู้ป่วยที่เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางสูงขึ้น อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่า CMI ตามระดับความซับซ้อน

ด้านการเป็นต้นแบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ เป็นผู้ที่ยพยายามริเริ่มโครงการต่างๆ ด้วยหลักความประหยัดและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบการตรวจสอบลำดับโดยการให้บริการผ่าน www.hsc.buu.ac.th การพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานการณ์ผ่าตัดโดย www.hsc.buu.ac.th การปรับปรุงระบบ X-ray film เป็นภาพถ่ายดิจิตอล การปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ำบริเวณชั้น ๑ อาคารศรีนครินทรวิโรฒได้รับเลือก “ส้วมสาธารณะดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ประเภทโรงพยาบาลจากเทศบาลเมืองแสนสุข การจัดสรรห้องสัมมนาการมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์เฮาส์

นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมหลายรางวัล อาทิ รางวัล “คนดีศรีสัมพันธ์” จากสมาคมศิษย์เก่าชลราษฎรอำรุง โล่เกียรติยศในฐานะเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน สังคม ประเทศชาติและเป็นผู้ประสบความสำเร็จจากสมาคมศิษย์เก่าชลราษฎรอำรุง เกียรติบัตรแพทย์อาสาของแพทย์สภาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโครงการแพทย์อาสา - แพทย์สภา รางวัลชนะเลิศ (ประเภทพนักงาน) จากผลงานการเขียนเล่าเรื่อง “จากใจคนทำงานที่รักโรงพยาบาลมากกว่าบ้านของตัวเอง”

ด้วยผลงานที่มีมาอย่างต่อเนื่องและปรากฏอย่างเด่นชัด มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเห็นสมควรยกย่องให้นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ เป็นผู้ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาคณบดีศรีบูรพา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป